

นโยบายการจัดการทรัพยากรน้ำ



บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการจัดการทรัพยากรน้ำ

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ สุขภาวะของสังคม และสมดุลของระบบนิเวศ โดยเฉพาะในบริบทของสถานพยาบาล น้ำมีบทบาทที่ขาดไม่ได้ในทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการทางการแพทย์ การควบคุมความสะอาด การรักษาสุขอนามัย และการดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ใช้บริการทุกคน ศิครินทร์ ในฐานะผู้ให้บริการด้านสุขภาพ จึงตระหนักถึงความจำเป็นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อ และยั่งยืน ทั้งในมิติของการใช้ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ทั้งภาวะการขาดแคลนน้ำ ความไม่แน่นอนจากสภาพภูมิอากาศ การปนเปื้อนแหล่งน้ำ และความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงน้ำสะอาด ศิครินทร์มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ควบคู่กับการลดผลกระทบทางลบจากการดำเนินงาน และการเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ที่องค์กรดำเนินกิจการ

นโยบายการจัดการทรัพยากรน้ำฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้กรอบแนวทางของ “นโยบายและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของศิครินทร์” ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดทิศทางในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรอบด้าน เป็นระบบ และสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของศิครินทร์

นโยบายฉบับนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของศิครินทร์ในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการทางการแพทย์ และการดำเนินงานทั่วไป ลดผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำทั้งทางตรงและทางอ้อม สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ตระหนักและรับผิดชอบต่อการใช้น้ำอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแลทรัพยากรน้ำ และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับน้ำในอนาคต

ศิครินทร์ได้นำหลักแนวคิด Water Stewardship หรือ “การเป็นผู้ดูแลทรัพยากรน้ำร่วมกับสังคม” มาเป็นแกนกลางในการออกแบบแนวทางการดำเนินงาน โดยผสานเข้ากับกรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDG 6: Clean Water and Sanitation) และมาตรฐาน GRI 303 ว่าด้วยการจัดการน้ำและน้ำทิ้ง และแนวทางการเปิดเผยความเสี่ยงด้านน้ำตามกรอบของสากล เพื่อให้ศิครินทร์สามารถดำเนินการจัดการน้ำได้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างคุณค่าร่วมทั้งในระดับองค์กร ชุมชน และระบบนิเวศในระยะยาว

1. การประเมินความเสี่ยงด้านน้ำและแหล่งน้ำ

ศิครินทร์ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำอย่างครอบคลุม โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านปริมาณ คุณภาพ แหล่งที่มา ความมั่นคง และการพึ่งพาแหล่งน้ำในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบต่อการทำงานทางการแพทย์และความปลอดภัยของผู้รับบริการ พร้อมจัดทำ Water Risk Profile และข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ

2. การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ศิริรินทร์ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในทุกกระบวนการ ทั้งในด้านการดูแลผู้ป่วย การทำความสะอาด การระบาย ความร้อน และการอุปโภคในอาคาร โดยนำเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการที่ช่วยลดการใช้น้ำมาใช้ เช่น ระบบน้ำ หมุนเวียน ระบบกักน้ำประหยัดน้ำ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงอยู่เสมอ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการ ลดการใช้น้ำในระยะสั้นและระยะยาวที่สามารถวัดผลได้

3. การบำบัดน้ำเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

ศิริรินทร์จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพและผ่านการตรวจสอบตามข้อกำหนดของกฎหมายก่อนปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรมที่ไม่กระทบต่อความปลอดภัย เช่น การรดน้ำ ต้นไม้ หรือระบบสุขาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและลดภาระต่อแหล่งน้ำภายนอก

4. การดูแลคุณภาพน้ำเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย

ศิริรินทร์มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใช้ในกิจกรรมทางการแพทย์และบริการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น น้ำที่ใช้ในการล้างเครื่องมือแพทย์ น้ำสำหรับดื่ม หรือใช้งานของบุคลากรและผู้ป่วย โดยอ้างอิงตามมาตรฐานด้าน สาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและสากล

5. การบริหารจัดการน้ำฝนและน้ำท่วม

ศิริรินทร์พัฒนาแนวทางในการรองรับและจัดการน้ำฝนหรือน้ำท่วมในพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น การติดตั้งระบบกักเก็บ น้ำฝนเพื่อนำมาใช้งาน การทำระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ และการออกแบบพื้นที่ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำส่วนเกินได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อให้บริการและความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ

6. การสื่อสารและสร้างจิตสำนึกในองค์กร

ศิริรินทร์ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกที่ดีในการใช้น้ำอย่างประหยัดและ รับผิดชอบ ผ่านการฝึกอบรม สื่อสารภายใน และกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม เช่น โครงการรณรงค์ประหยัดน้ำ หรือกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก โดยเชื่อมโยงกับการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร

7. การมีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ศิริรินทร์ให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ หน่วยงานรัฐ และภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำ เช่น การให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำในครัวเรือนอย่างประหยัด การลดการปล่อยน้ำเสียจากชุมชน หรือการร่วม พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะให้มีคุณภาพดีขึ้น

8. การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน

ศิริรินทร์มีการรวบรวมข้อมูลด้านการใช้น้ำ ปริมาณน้ำทิ้ง และคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมวิเคราะห์แนวโน้มและ ผลกระทบจากการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดทำรายงานตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น GRI 303 และเผยแพร่ในรายงานความ ยั่งยืนประจำปีของศิริรินทร์ เพื่อสร้างความโปร่งใส และเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน

นโยบายการจัดการทรัพยากรน้ำฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป โดยมติของ
คณะกรรมการความยั่งยืนในการประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568



.....
พลตำรวจโทจาร์จัส แสงทวีป
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน